

# Cần loại bỏ tập tục đốt vàng mã

(vov.vn) Về bản chất, đạo Phật không khích lệ tập tục này. Việc ngừng các hoạt động mê tín dị đoan, trong đó có tập tục đốt vàng mã là điều cần thiết.

**Đ**ốt vàng mã từ lâu đã trở thành một tập tục quen thuộc của người Việt. Với quan niệm "trần sao âm vậy", nhiều người đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để mua vàng mã dâng cúng rồi đốt, gây ô nhiễm môi trường, lãng phí tiền của và mất an toàn.

Mới đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có Công văn số 031/CV-HĐTS nhằm tăng cường nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc tại các cơ sở thờ tự Phật giáo. Công văn do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký, gửi ban trị sự giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố, gồm 3 điểm:

**Thứ nhất**, các ban trị sự hướng dẫn cho tăng ni, Phật tử tổ chức lễ hội văn minh, tiết kiệm, không phô trương hình thức, cần tuyên truyền, vận động trong việc phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, văn hóa Phật giáo.

**Thứ hai**, đề nghị tăng ni hướng dẫn đồng bào Phật tử và bà con loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo và các hình thức khác trái với thuần phong mỹ tục, văn

hóa dân tộc và văn hóa Phật giáo Việt Nam.

**Thứ ba**, chú trọng việc gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, thuần phong mỹ tục trong các lễ hội; lan tỏa giá trị từ bi, lòng bao dung, tôn trọng sự khác biệt của các cộng đồng tín ngưỡng, tôn giáo bạn.

Theo Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Trưởng ban Phật giáo quốc tế, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tập tục đốt vàng mã có xuất xứ từ Trung

Quốc theo Nho giáo. Tập tục này tin rằng, sau khi chết, con người tồn tại dưới âm phủ vĩnh hằng. Từ đó, người ta có nhu cầu chăm sóc cho người dưới âm phủ như thế đang còn sống trên trần thế.

"Về bản chất, đạo Phật không khích lệ tập tục này. Việc ngừng các hoạt động mê tín dị đoan trong đó có tập tục đốt vàng mã là điều cần thiết. Đã đến lúc không nên mặc nhiên để tập tục này tiếp tục diễn ra

trong các cơ sở thờ tự. Các tăng ni cần nêu cao ý thức vì việc này trái với Phật pháp" - Thượng tọa Thích Nhật Từ nhấn mạnh. Tại nhiều ngôi chùa, ngay cả việc đốt nhang hiện cũng đã được hạn chế để không gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe những người tu học và khách vãng lai. "Số tiền dùng cho việc đốt nhang hoặc đốt vàng mã nên để làm việc nghĩa, việc thiện" - Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ.



# Lan tỏa các hoạt động thiện nguyện



Người nghèo Vũ Thu được nhận quà tết từ các nhà hảo tâm.

**Ở** đâu có hoạt động thiện nguyện, ở đó có tình nguyện viên chữ thập đỏ. Hiểu được ý nghĩa của những việc làm nhân đạo, nhiều người đã đăng ký tham gia tình nguyện viên chữ thập đỏ. Vì thế, lực lượng này ngày càng đông đảo, trở thành cánh tay nối dài của các cấp hội chữ thập đỏ.

53 tuổi song ông Nguyễn Đức Quy, xã Bình Nguyên (Kiến Xương) vẫn tâm huyết với hoạt động nhân đạo bởi ông quan niệm giúp đỡ được người khác là tự tạo hạnh phúc cho chính mình. Sau nhiều năm gắn bó trong lực lượng tình nguyện viên chữ thập đỏ, ông được bầu làm đội trưởng đội tình nguyện viên chữ thập đỏ của huyện.

Ông Quy chia sẻ: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và từng tham gia các phong trào, hoạt động xã hội nên tôi hiểu được giá trị của việc làm nhân đạo. Vì thế, dù tuổi cao nhưng tôi vẫn tham gia. Không thể sử dụng thành thạo mạng xã hội để kêu gọi giúp đỡ những trường hợp khó khăn, tôi viết thư, gọi điện tới các nhà hảo tâm. Những việc làm của tôi chỉ mong người nghèo vui bớt khó khăn.

Tâm huyết, nghĩa tình và trách nhiệm, những năm qua, không chỉ riêng ông Quy mà còn có hơn 6.500 tình nguyện viên chữ thập đỏ đang hoạt động ở các cấp hội đã cùng cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ tham gia hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Trải qua gần 5 năm hình thành và phát triển, đến nay,

hoạt động của tình nguyện viên chữ thập đỏ có nhiều bước chuyển biến, ngày càng khẳng định được vai trò, vị trí trong hoạt động nhân đạo. Trong công tác cứu trợ xã hội, tình nguyện viên chữ thập đỏ đã phát hiện kịp thời nhiều trường hợp không may bị rủi ro, tai nạn, bệnh tật để báo cáo các cấp hội chữ thập đỏ có phương án trợ giúp kịp thời.

Năng động, nghĩa tình, các tình nguyện viên đã trở thành sợi dây kết nối, kêu gọi các nhà hảo tâm trợ giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, tình nguyện viên chữ thập đỏ còn tham gia đóng góp hơn 7.000 ngày công lao động giúp người nghèo xây, sửa nhà, công trình vệ sinh, chung tay cùng các ban, ngành, đoàn thể, địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời kêu gọi cứu trợ cho đối tượng khó khăn với tổng số tiền trị giá hàng tỷ đồng.

Lan tỏa các hoạt động thiện nguyện, không chỉ riêng tình nguyện viên trong và ngoài tỉnh, nhiều tình nguyện viên người nước ngoài cũng tham gia các hoạt động nhân đạo. Trong năm 2017, 61 tình nguyện viên người nước ngoài đã về lao động, tình nguyện xây nhà cho các hộ dân nghèo của huyện Quỳnh Phụ. Chưa dừng lại ở đó, nhiều tình nguyện viên còn hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình bếp ăn, nấu cháo tình thương, tự nguyện đăng ký thành lập điểm sơ cấp cứu tại nạn giao thông... Cùng với nỗ lực của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ đã góp sức

đưa tổng trị giá hoạt động trong công tác cứu trợ xã hội năm 2017 đạt trên 22 tỷ đồng.

Trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và chia sẻ khó khăn cùng những người bệnh cần máu, những năm qua, tình nguyện viên chữ thập đỏ không chỉ tích cực vận động cộng đồng trong khu dân cư nơi mình sinh sống, người thân, bạn bè tham gia hiến máu mà còn sẵn sàng sẽ chia giọt máu của mình để cứu giúp người bệnh. Tính đến hết tháng 11/2017, tổng đơn vị máu thu được từ hiến máu tình nguyện đạt trên 9.900 đơn vị. Toàn tỉnh có trên 300 tình nguyện viên từ các ngân hàng máu sống tham gia hiến máu cứu người trong lúc khẩn cấp. Tiêu biểu là tình nguyện viên của các huyện Vũ Thư, Quỳnh Phụ, Đông Hưng và thành phố Thái Bình. Để nâng cao năng lực cho lực lượng tình nguyện viên chữ thập đỏ, năm 2017, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức 8 lớp tập huấn về kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe, tổ chức hoạt động sơ cấp cứu, hiến máu tình nguyện, xây dựng nguồn lực.

Đa dạng ở độ tuổi, ngành nghề, các tình nguyện viên chữ thập đỏ luôn tràn đầy nhiệt huyết. Họ làm từ thiện không chỉ giúp người mà còn tự rèn mình, giữ tâm trong sáng và giáo dục đạo đức, lối sống cho con cháu. Việc làm của tình nguyện viên chữ thập đỏ đang góp phần tô thắm nét đẹp cho vườn hoa nhân ái, lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia trong cộng đồng.

HOÀNG LANH

# Hạnh phúc nhờ tổ chức hội

**H**ỗ trợ phát triển kinh tế, tạo việc làm và tư vấn cho hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc là những hoạt động được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Quang Lịch (Kiến Xương) triển khai thực hiện hiệu quả thời gian qua. Từ đó, chị em ngày càng gắn bó, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Hội LHPN xã Quang Lịch có 1.050 hội viên sinh hoạt ở 5 chi hội. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, mỗi năm Hội phối hợp với HTX SXKD DVNN xã và một số doanh nghiệp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, nghề tiểu thủ công nghiệp cho gần 800 lượt hội viên. Hội cũng đứng ra tin chấp cho hội viên mua 36 tấn phân bón theo hình thức trả chậm; 351 hộ vay vốn ngân hàng hơn 9,6 tỷ đồng đầu tư mở rộng mô hình kinh tế, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Chị Vũ Thị Lành, thôn Luật Trung chia sẻ: Nhờ vốn vay ưu đãi và kiến thức chăn nuôi do Hội LHPN xã tổ chức chuyển giao, gia đình đã mạnh dạn quy hoạch lại mô hình VAC để nuôi cá kết hợp nuôi vịt và lợn, mỗi năm thu nhập hơn 200 triệu đồng, trừ mọi chi phí còn lãi gần 100 triệu đồng.

Mô hình kinh tế của chị Lành không phải là cá biệt, rất nhiều gia đình hội viên đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ việc tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nuôi trồng. Chị Vũ Thị Chiên, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Luật Nội Đông cho biết: Với sự quan tâm, hỗ trợ của Hội LHPN xã, các hội viên trong chi hội yên tâm đầu tư và thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau thoát nghèo bền vững. Đến nay, 100% hộ hội viên trong độ tuổi lao động có mức sống trung bình và khá, không còn hộ nghèo.

Khi trao đổi với các chị ở xã Quang Lịch trong độ tuổi từ 40 - 50, điều các chị trăn trở là thiếu việc làm những lúc nông nhàn và khó tìm được việc vì các doanh nghiệp hạn chế tuyển dụng lao động ở độ tuổi này. Hiểu được tình trạng đó,

Hội LHPN xã đã tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho chị em. Hơn thế, cán bộ hội còn liên kết với doanh nghiệp sản xuất đồ chơi trẻ em giới thiệu việc làm cho 35 hội viên với mức thu nhập khoảng 4,5 triệu đồng/người/tháng. Vì làm theo thời vụ nên chị em vẫn bảo đảm công việc ruộng đồng và chăm lo cho mái ấm gia đình. Từ kết quả ban đầu đáng mừng này, Hội LHPN xã tiếp tục mở rộng mô hình giới thiệu việc làm cho hội viên trong thời gian tới.

Không dừng lại ở hỗ trợ phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, Hội LHPN xã Quang Lịch còn tổ chức nhiều hoạt động giúp hội viên xây dựng gia đình hạnh phúc. Một trong số đó là mô hình góc tư vấn về gia đình, đây là mô hình điểm của huyện. Mặc dù mới được thành lập nhưng đến nay đã có 135 hội viên tham gia. Mô hình tập trung tuyên truyền, tư vấn nâng cao nhận thức pháp luật cho chị em về phòng, chống bạo lực gia đình; hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; dân số - kế hoạch hóa gia đình; tư vấn kỹ năng nuôi con khỏe, dạy con ngoan; chăm sóc sức khỏe sinh sản. Chị Cao Thị Bồng, Chủ tịch Hội cho biết: Hiện nay, vì mong muốn phát triển kinh tế gia đình, nhiều người dân đi làm ăn xa nên cũng dễ nảy sinh mâu thuẫn. Có nhiều vụ việc, hôn nhân gia đình sắp đổ vỡ nhưng tổ tư vấn của Hội đã kịp thời phối hợp với tổ hòa giải ở cơ sở tới nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của chị em cũng như chồng họ từ đó kiến nghị phân tích, giải thích, tư vấn tâm lý và động viên hàn gắn tình cảm, chia sẻ, thông cảm với nhau và cùng nhau vun đắp hạnh phúc gia đình. Chính sự nhiệt tình, trách nhiệm của các thành viên mô hình góc tư vấn về gia đình nên cuộc sống hôn nhân và gia đình các hội viên phụ nữ xã Quang Lịch được giữ vững, hạn chế tình trạng bạo lực gia đình, an ninh trật tự trên địa bàn luôn ổn định.

KHẮC ĐUẦN



Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quang Lịch (Kiến Xương) tổ chức tư vấn nhóm nhỏ góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho hội viên.

# Chiếu miễn phí hàng chục phim kinh điển của nền điện ảnh Việt Nam

(vietnamplus.vn) Hàng chục bộ phim kinh điển của nền điện ảnh Việt Nam sẽ được trình chiếu miễn phí tại nhiều rạp trên cả nước từ ngày 9 - 15/3, trong khuôn khổ tuần phim kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập ngành điện ảnh cách mạng Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2018). Theo đó, những bộ phim xuất sắc đạt giải cao qua các thời kỳ liên hoan phim Việt Nam sẽ có mặt tại Trung tâm chiếu phim quốc gia (Hà Nội), cụm rạp Cinestar Hai Bà Trưng (Thành phố Hồ Chí Minh). Cụ thể, tại Trung tâm chiếu phim quốc gia chiếu các phim: "Bao giờ cho đến tháng 10", "Chị Tư Hậu", "Con chim vành khuyên", "Đời cát", "Đến hẹn lại lên", "Em bé Hà Nội", "Đừng đốt", "Những người viết huyền thoại", "Em chưa 18", "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Tại cụm rạp Cinestar Hai Bà Trưng chiếu các phim: "Cánh đồng hoang", "Chung một dòng sông", "Viếng tình yêu", "Mẹ vắng nhà", "Ngã ba Đồng Lộc", "Nổi gió".

Ngoài ra, trong tuần phim, các trung tâm phát hành phim và chiếu bóng, các trung tâm điện ảnh còn tiếp tục khai thác nhiều bộ phim khác như: phim truyện "Nhà tiên tri", "Thấu Chín ở Xiêm", "Đường xuyên rừng", "Những đứa con của làng", "Những người viết huyền thoại", "Sống cùng lịch sử", "Mùi cỏ cháy", "Đường thư", "Cuộc đời của Yến...", phim tài liệu "Đỉnh cao chiến thắng", "70 năm đất nước niềm tin và ánh sáng", "Vài hình ảnh về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch", "Bác Hồ với nông dân", "Đường tới độc lập, tự do"...

Đại diện Cục Điện ảnh cho biết, Cục Điện ảnh đã đặt hàng sản xuất, chuẩn bị nhiều bộ phim và chương trình để chiếu phục vụ nhân dân nhân dịp kỷ niệm này như: phim truyện "Suối đầu nguồn", phim tài liệu chủ đề "65 năm điện ảnh Việt Nam - truyền thống, hội nhập và phát triển", băng hình miền núi số chuyên đề "Chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho đồng bào các dân tộc".

Trước đó, ngày 3/3, đoàn cán bộ, nghệ sĩ ngành điện ảnh đã tổ chức về nguồn, dâng hương tại nhà bia kỷ niệm nơi Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập ngành điện ảnh cách mạng Việt Nam tại khu di tích Đồi Cọ, xã Diêm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

**Oscar 2018: "The Shape of Water" giành giải Phim xuất sắc nhất**

Lễ trao giải thường niên Oscar lần thứ 90 của Viện Hàn lâm Khoa học Điện ảnh Mỹ đã kết thúc với chiến thắng vang dội dành cho phim "The Shape of Water" với 4 tượng vàng, trong đó có 2 tượng vàng quan trọng là Phim xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.

MỘT SỐ GIẢI THƯỞNG CHÍNH TẠI OSCAR 2018

<b>PHIM XUẤT SẮC NHẤT</b> The Shape of Water (Đạo diễn Guillermo del Toro)	<b>ĐẠO DIỄN XUẤT SẮC NHẤT</b> Guillermo del Toro (Phim The Shape of Water)	<b>NỮ DIỄN VIÊN CHÍNH XUẤT SẮC NHẤT</b> Frances McDormand (Phim Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)	<b>NAM DIỄN VIÊN CHÍNH XUẤT SẮC NHẤT</b> Gary Oldman (Phim Darkest Hour)
<b>NỮ DIỄN VIÊN PHỤ XUẤT SẮC NHẤT</b> Allison Janney (Phim I, Tonya)	<b>NAM DIỄN VIÊN PHỤ XUẤT SẮC NHẤT</b> Sam Rockwell (Phim Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)	<b>KỊCH BẢN CHUYỆN XUẤT SẮC NHẤT</b> Phim Call Me by Your Name (Biên kịch James Ivory)	<b>KỊCH BẢN GỐC XUẤT SẮC NHẤT</b> Get Out (Biên kịch Jordan Peele)
<b>CÁNH CHỤP TRONG PHIM XUẤT SẮC NHẤT</b> Remember Me (Phim Coco)	<b>PHIM HOẠT HÌNH XUẤT SẮC NHẤT</b> Coco (Hãng phim Pixar)	<b>KY XẢO XUẤT SẮC</b> John Nelson, Gerd Neizer, Paul Lambert và Richard R. Hoover (Phim Blade Runner 2049)	<b>PHIM TÀI LIỆU XUẤT SẮC NHẤT</b> Icarus (Đạo diễn Bryan Fogel và Dan Cogan)
<b>PHIM NỔI TIẾNG QUỐC NGOẠI XUẤT SẮC NHẤT</b> Phim A Fantastic Woman (Quốc gia Chile - đạo diễn Sebastián Lelio)			

# K+ độc quyền bản quyền phát sóng Champions League, Europa League

(vietnamplus.vn) Thông tin từ Truyền hình số vệ tinh K+ (VSTV) ngày 6/3 cho hay, đơn vị này đã đàm phán thành công với Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) để sở hữu độc quyền toàn bộ bản quyền phát sóng truyền hình 2 giải bóng đá UEFA Champions League và UEFA Europa League trên hạ tầng truyền hình trả tiền và internet (OTT) tại Việt Nam. Thỏa thuận này có hiệu lực ngay lập tức từ thời điểm này của mùa giải hiện tại 2017 - 2018 và ba mùa giải tiếp theo 2019 - 2020 và 2020 - 2021.

Phía K+ cũng cho biết sẽ phát sóng các trận đấu thuộc Champions League và Europa League từ nay cho tới tận chung kết vào tháng 5. Như vậy, người hâm mộ có thể đón xem các trận đấu thuộc Champions League ngày 7/3 lúc 2 giờ 45 phút giữa PSG - Real Madrid trên K+ PM; Liverpool - FC Porto trên K+ PC; lúc 2 giờ 45 phút ngày 8/3 trận Tottenham - Juventus trên K+ PM; Man City - FC Basel trên K+ PC... Ông Stéphane Baumier, Phó Tổng giám đốc VSTV cho biết: Với 2 giải đấu này, K+ khẳng định cam kết của mình trong việc mang đến cho người hâm mộ Việt Nam nội dung thể thao đẳng cấp độc quyền và những kinh nghiệm sản xuất nội dung, giá tăng lợi ích khác biệt cho khách hàng khi dùng gói dịch vụ truyền hình của K+.

Hiện mức phí mỗi thuê bao mỗi tháng của K+ là 125.000 đồng. Mỗi một thuê bao, khách hàng sẽ có một tài khoản sử dụng ứng dụng myK+ miễn phí trên thiết bị di động (cùng thời điểm chỉ được xem trên một thiết bị).